

## ตลาดคนแก่เงินสะพัดหมื่นล้าน ผู้ประกอบการผลิตสินค้า-บริการชิงเค้ก

นายสืบพงษ์ สมิตพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซีบีซี ออคาไนเซอร์ จำกัด หรือนีโอ เปิดเผยถึงการจัดงาน อินเตอร์แคร์ เอเชีย 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระบุว่า จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรทำให้ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คาดว่า ในปี 2563 ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปจะเพิ่มขึ้นกว่า 12.6 ล้านคน ในปี 2573 เพิ่มขึ้นเป็น 17.6 ล้านคน และในปี 2583 เพิ่มขึ้นเป็น 20.5 ล้านคน ส่งผลให้เกิดความต้องการสินค้า บริการ รวมถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องมากขึ้น โดยมูลค่าตลาดสินค้า และบริการผู้สูงอายุในประเทศไทยนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีการจัดทำที่ชัดเจนแต่เชื่อว่าจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท

นีโอจึงได้จัดงานอินเตอร์แคร์ เอเชียขึ้นเพื่อมาตอบสนองความต้องการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งการจัดงานนี้ยังเป็นการช่วยภาครัฐในการเตรียมความพร้อมประชาชนที่จะก้าวเข้าสู่การ อยู่ร่วมกันในสังคมผู้สูงอายุอีกด้วย ทั้งนี้หน่วยงานพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน และผู้ประกอบการที่จะมาจัดแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ ล้วนมีความพร้อม อย่างเต็มที่สำหรับการจัดงานในเดือนหน้า ในปีนี้คาดว่าจะมี ผู้เข้าชมงานตลอดระยะเวลา 3 วัน มากกว่า 5,000 คน และจะเกิดการซื้อขายภายในงานไม่น้อยกว่า 550 ล้านบาท

รูปแบบการจัดงานแบ่งออกเป็น 5 โซน ประกอบไปด้วย ผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงาน สามารถเลือกชมและซื้อผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. Homecare & Equipment ซึ่งจะมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ เช่น วีลแชร์ วอล์กเกอร์ อุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน

2.Rehabilitation จะมีอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับ การดูแลช่วยเหลือและปกป้องผู้สูงอายุ เช่น หุ่นยนต์ผู้ช่วย ศูนย์กระดูกและข้อ เครื่องช่วยฟัง

3.Medical Tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น สปา ฟิตเนส และสถานบริการ นวดแผนไทย Long stay

4.Service จะมีสินค้าและสถานบริการสำหรับดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น Nursing Home วีลแชร์ ติดตั้งบนรถสำหรับผู้พิการ โรงพยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

5.Nutritional Food ซึ่งจะมีสินค้า และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารเสริมและสมุนไพร อาหารเฉพาะโรคมาจัดแสดง